

### HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X bảo đảm an toàn, hiệu quả và có sức lan tỏa. Công tác quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận làm rõ một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ thời gian qua gắn với nhiệm vụ của

địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị

ngành Nội vụ bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự

nghiệp công lập theo quy định; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự đổi mới của đất nước. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Khẩn trương xây dựng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi)... bảo đảm tiến độ, chất lượng.

### CÔNG BỐ DỊCH VỤ CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đến ngày 30/12/2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số 6.798 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%), với hơn 99 triệu lượt truy cập của người dân, doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin, dịch vụ, tăng gấp hơn 4,7 lần so với tháng 3/2020. Cổng DVCQG đã có hơn 412.000 tài khoản đăng ký; hơn 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 719.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và gần 46.000 giao dịch thanh toán điện tử; tiếp nhận, hỗ trợ trên 44.000 cuộc gọi, hơn 9.600 phản ánh, kiến nghị. Chỉ phục xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực

tuyến trên Cổng DVCQG là trên 6.700 tỷ đồng/năm. Tại Thái Bình, UBND tỉnh đã phê duyệt 947 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đạt tỷ lệ 53,4%, vượt mức yêu cầu 30% của Chính phủ; đã hoàn thành kiểm thử và đưa 269 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Thái Bình lên Cổng DVCQG, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu được giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng DVCQG theo chỉ đạo của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Tại hội nghị đã công bố dịch vụ công thứ 2.700 là dịch vụ "Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp

đăng ký, biển số xe nhập khẩu" giúp người dân, doanh nghiệp có thể ngồi tại nhà để thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ cần đến cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương trong quản lý, vận hành Cổng DVCQG, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Dam đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh trong tiếp cận, tìm hiểu thông tin; tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến nền điều hành Chính phủ không giấy tờ.

dân, doanh nghiệp tương tác với Chính phủ trên môi trường điện tử. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công khai, minh bạch, tin học hóa xử lý hồ sơ, công việc qua môi trường mạng. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn các nền tảng, các công cụ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu thông tin của người dùng. Đồng thời, thường xuyên biểu dương, nêu gương những cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt việc kết nối, sử dụng các dịch vụ trên Cổng DVCQG. Đẩy mạnh chuẩn hóa, cập nhật, công khai thủ tục hành chính, chính xác, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, tìm hiểu thông tin; tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến nền điều hành Chính phủ không giấy tờ.

### ► Không tăng giá cước vận tải hành khách trong dịp tết khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Đề phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn tỉnh không được tùy tiện tăng giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách tết dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân Tân Sửu 2021 do Sở Giao thông Vận tải tổ chức sáng ngày 30/12. Cũng theo kế hoạch trên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật; dự phòng phương tiện để giải tỏa lượng khách tăng vào các ngày cao điểm. Không sử dụng xe hợp đồng, du lịch để đặt chỗ cho khách lẻ, chạy như tuyến cố định, tranh giành khách gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT); quán triệt lái xe, nhân viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định trong hoạt động giao thông vận tải, nâng cao tinh thần

trách nhiệm, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, nhất là không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi lái xe, làm việc; tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tại hội nghị, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt kế hoạch phục vụ vận tải hành khách tết dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân Tân Sửu 2021. Cụ thể, đối với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập phương án bảo đảm ATGT, dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc trong dịp tết và có kế hoạch giải tỏa khi sự cố ùn tắc xảy ra; phối hợp với lực lượng công an chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATGT, kinh doanh vận tải. Các đơn vị quản lý bến xe thực hiện vệ sinh bến bãi đảm bảo sạch, đẹp; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ hành khách và phương tiện; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong và ngoài khu vực các bến xe...

MAI TRANG

### ► KIẾN XƯƠNG Đánh giá, phân hạng 2 sản phẩm OCOP năm 2020

Sáng ngày 30/12, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP cấp huyện năm 2020 Kiến Xương có 2 sản phẩm gồm: sản phẩm mâm cày của HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Hồng Tiến và sản phẩm rượu đình làng của Công ty Phú sa Sông Hồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo bộ tiêu chí đánh giá, phân

hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: đánh giá về hồ sơ, đánh giá nội dung theo bộ tiêu chí và phân hạng sản phẩm. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao các sản phẩm trên bởi đây là những sản phẩm có nhiều tiềm năng, lợi thế của địa phương cần được quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất phát triển.

THU THỦY

## VŨ THƯ "Trái ngọt" từ những cánh đồng vụ đông

Từ những thửa ruộng trơ gốc rạ, sau mấy tháng nỗ lực, nông dân Vũ Thư đã tạo nên những cánh đồng vụ đông xanh bạt ngàn, tươi tốt. Thành quả cho sự cần cù, vất vả mà bà con nhận được là nguồn thu 3 - 8 triệu đồng/sào, đây chính là "trái ngọt" từ những cánh đồng vụ đông.



Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) trồng rau màu cho thu nhập hàng chục triệu đồng/sào/năm.

Vụ đông năm nay, nông dân thôn Hội Khê, xã Hồng Lý phấn khởi vì các loại rau cải, đậu cove được giá. Ông Cao Văn Tính, Trưởng thôn Hội Khê cho biết: Diện tích cây vụ đông năm nay của thôn đạt 115ha. Bà con trồng chủ lực là đậu cove, các loại rau cải, rau ăn lá, ngô... Khác với các nơi trồng đậu cove theo từng luống khá tốn công thì ở đây, nông dân gieo trồng đậu cove xen lẫn rau cải thìa, phương pháp gieo khá đơn giản là làm phẳng mặt ruộng, phủ rạ, rồi rải hạt gieo, tốn rất ít công. Trong lúc cây đậu cove còn nhỏ, chưa ra hoa, cải, bà con tranh thủ chăm sóc và thu hoạch rau cải trước. Khi hết rau cải cũng là lúc nông dân tập trung chăm sóc, thu hoạch đậu cove. Năm nay, rau cải đầu vụ có giá bán khá cao, trung bình bà con thu về 1,5 - 2 triệu đồng/sào rau cải. Đậu cove đang

cho thu hoạch rõ, giá bán đầu vụ đạt 20.000 - 22.000 đồng/kg, hiện đạt 15.000 - 17.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với mọi năm; với giá bán này, bà con có thể thu về 3 - 4 triệu đồng/sào đậu cove. Như vậy, với cách trồng xen rau và đậu cove, thêm yếu tố được giá, năm nay, nông dân Hội Khê có thể thu về 4,5 - 6 triệu đồng/sào cây vụ đông. Trung bình mỗi hộ trồng 3 - 5 sào, nhiều hộ trồng gần 1 mẫu địa cove xen rau cải như gia đình ông Cao Văn Trọng, Trần Văn Hùng... Ông Nguyễn Đình Lai, thôn Hội Khê cho biết: Vụ đông năm nay, gia đình tôi trồng 9 sào đậu cove xen rau cải, thu nhập đạt 30 - 40 triệu đồng. Đối với cây vụ đông, đặc biệt cây rau màu, đậu cove, tôi nhận thấy chi phí đầu tư khá thấp, gieo trồng cũng không vất vả quá, chỉ cần bà con đầu tư công trong khoảng 2 - 3 tháng để chăm sóc và thu hoạch

sản phẩm. Nếu bà con cần củ, chịu khó, không khó để có thu nhập vài chục triệu đồng từ vụ vụ đông. So với vụ lúa thì cây vụ đông cho thu nhập cao hơn hẳn. Cùng với một số địa phương có thế mạnh, truyền thống trồng các loại cây vụ đông đặc thù, có giá trị kinh tế cao như bắp cải ở Vũ Văn, Hồng Phong, rau màu ở Trung An, Hồng Lý có rau cải và đậu cove... nông dân các xã, thị trấn mạnh dạn trồng đa dạng các loại cây vụ đông theo nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Thành Lộc, Giám đốc HTXNN Tân Phong, xã Việt Hùng cho biết: Quả ngọt từ cánh đồng vụ đông chính là động lực để nông dân địa phương duy trì tốt phong trào sản xuất vụ đông nhiều năm qua. Vụ đông năm nay, bà con gieo trồng trên 160ha, gồm bắp cải, đậu cove, ngô, khoai tây, khoai lang, rau màu các loại. HTXNN

hướng dẫn bà con áp dụng phương pháp làm đất tối thiểu khi gieo trồng nhằm giảm công lao động và chi phí sản xuất. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, giá bán hầu hết các sản phẩm vụ đông năm nay cao hơn từ 20 - 100% so với vụ đông năm ngoái. Ước tính, nông dân thu về bình quân 3 - 4 triệu đồng/sào cây vụ đông, hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 - 2 lần cây lúa. Vụ đông năm nay, nông dân Vũ Thư gieo trồng 5.280ha cây vụ đông các loại. So với vụ đông các năm trước, năm nay nông dân mở rộng diện tích gieo trồng một số loại cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm như bí xanh, bí ngô, ngô ngọt, bắp cải, cà rốt, su hào, dưa hấu. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Đến nay, nông dân đã thu hoạch được 50% diện tích cây vụ đông. Do ảnh hưởng của mưa lớn đầu vụ nên nhiều diện tích vụ đông bị thiệt hại, nông dân phải gieo trồng lại nên giá hầu hết sản phẩm cây vụ đông năm nay tăng 20 - 50% so với các năm trước. Năng suất các loại cây trồng cơ bản giữ ổn định, một số loại giảm nhẹ do ảnh hưởng thời tiết. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tuy chủ yếu là nhỏ lẻ nhưng vẫn đủ sức tiêu thụ nông sản vụ đông cho bà con. Nông dân một số địa phương như Tân Phong, Hồng Phong có ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm bí xanh, bắp cải. Đánh giá chung, giá trị cây vụ đông năm nay đạt từ 3 - 8 triệu đồng/sào tùy từng loại cây trồng, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 - 5 lần so với cây lúa, trong điều kiện thời gian gieo trồng ngắn, thu hoạch nhanh, tận dụng được nguồn lao động dồi dào sau 2 vụ lúa để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Có thể khẳng định, hầu hết diện tích cây vụ đông đều cho hiệu quả kinh tế khá, trong đó có một số loại cây trồng vụ đông cho giá trị kinh tế cao như rau cần (Tam Quang, Tân Phong), bắp cải (Vũ Văn, Hồng Phong), bí xanh (Việt Hùng, Minh Khai, Tân Phong), ngô ngọt, ngô nếp, dưa hấu (Minh Quang)...

QUYÊN LƯU

## Kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách

Thời gian gần đây, từ tình trạng màu thuẫn, cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe, doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh đã kéo theo nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng thời gian qua tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe, doanh nghiệp diễn ra phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Chỉ trong tháng 12/2020, Công an thành phố Thái Bình và Công an huyện Tiên Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Cả 6 đối tượng trên đều liên quan đến việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe tuyến Thái Bình - Hà Nội dưới hình thức thuê công đồ để dọa, hành hung lái xe, phụ xe, chèn ép xe, gây khó khăn trong hoạt động vận tải. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vũ Bá Hùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy), là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phiệt Học về tội cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo tìm hiểu của phóng viên, Hùng đã có hành vi dùng tay đánh vào gò má trái và vùng mũi của anh Bùi Văn Khảm, lái xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Trường, khiến anh Khảm bị gãy xương mũi chính với tỷ lệ tổn thương cơ thể

13%. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đã tuyên phạt Vũ Bá Hùng 1 năm tù giam, bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng. Ông Đỗ Công Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Thịnh Phú cho biết: Qua theo dõi trên Báo Thái Bình điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng, tôi và nhiều người dân rất đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng trong việc xử lý nghiêm các đối tượng có đủ hành hung lái xe, phụ xe, chèn ép xe, gây khó khăn trong hoạt động vận tải. Tôi mong muốn trong thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, qua đó bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và quyền lợi của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố siết chặt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe dù, xe trá hình, xe chạy trái luồng tuyến và

các hành vi dõ, dùng đòn trả khách không đúng nơi quy định. Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, năm 2020 Phòng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp 6 đợt kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà. Kết quả, các lực lượng chức năng đã phát hiện 92 trường hợp vi phạm các lỗi như không có hợp đồng vận chuyển hành khách, dõ, dùng đòn trả khách không đúng nơi quy định, không có danh sách hành khách; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 175 triệu đồng. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng làm việc với các cá nhân, doanh nghiệp vận tải có liên quan để nắm bắt tình hình, bản chất sự việc, tham mưu đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải, thông báo về Sở Giao thông Vận tải để phối hợp, quản lý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, kiên quyết thu hồi phù hiệu các phương tiện vi phạm theo quy định, qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

PHẠM HÙNG



Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình.